

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๘ (๙/๒๕๕๖) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปริชย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๓.๑	ความคืบหน้าการดำเนินการกราบั้งคณฑลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการชี้แจงต่อ สกอ. หากมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สกอ. แล้ว ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น	เลขานุการ สภา มหาวิทยาลัย	ได้ทำหนังสือเวียนถึงกรรมการทุกท่านเพื่อตรวจสอบและรับรองคำชี้แจงแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องไปยัง สกอ.
๔.๑	การพิจารณา “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รอง อธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา และกอง นโยบายและ แผน	รับทราบและดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้ว
๔.๒	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รอง อธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา และกอง นโยบายและ แผน	รับทราบ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ โดยให้นำยกลงนามเพื่อประกาศใช้แล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๓	การพิจารณาอนุมัติงบประมาณที่ใช้สำหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามวุฒิชองพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณที่ใช้สำหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามวุฒิชองพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้เงินจำนวน ๑๒,๐๔๐,๒๐๐ บาท ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้เงินจำนวน ๑๕,๒๕๓,๐๒๐ บาท ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้เงินจำนวน ๑๓๒,๒๒๖,๗๕๐ บาท	อธิการบดี และ รอง อธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา	ดำเนินการ ตามมติสภา มหาวิทยาลัย แล้ว
๔.๕	การพิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบผลการเสวนาระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะต่าง ๆ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในกลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปดำเนินการต่อไป	มหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี	รับทราบ ข้อเสนอแนะ ของกรรมการ โดยนำไป พิจารณา ดำเนินการ ต่อไป

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>